

Số: /BC-UBND

Sơn Hạ, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2023
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã 5 năm 2021 – 2025. UBND xã Sơn Hạ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức: giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; chi phí sản xuất kinh doanh cao, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vẫn chưa hồi phục sau thời gian dài bị tác động của dịch COVID-19; diễn biến của thời tiết, khí hậu ngày càng bất thường và khắc nghiệt hơn; các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi vẫn chưa được kiểm soát, làm ảnh hưởng đến đời sống của phần lớn người dân ở nông thôn. Tuy nhiên, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục đà phát triển trong năm 2023; hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường, tạo điều kiện phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân trên địa bàn xã; UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt các chủ trương, quyết sách về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; UBND xã kiểm điểm kết quả thực hiện với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ năm 2023

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 và thực hiện hoàn thành các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND xã; đồng thời, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận chuyên môn UBND xã, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể; hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND xã theo dõi, chỉ đạo.

UBND xã luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình công tác quý, tháng, năm của

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp thẩm quyền.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm UBND xã đã chủ động chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ đạo BCH Quân sự xây dựng các hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ xã Sơn Hạ năm 2023, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan triển khai lập Hồ sơ quy hoạch đô thị mới Sơn Hạ (*đã thực hiện xong lập đồ án quy hoạch, đang lấy ý kiến nhân dân vùng quy hoạch*); phối hợp với Tổ công tác huyện xử lý dứt điểm hoạt động thu mua gỗ keo bất hợp pháp trên địa bàn xã đối với 02 trạm cân Hà Chiến và Tuyết Mai...

Về thực hiện chương trình công tác năm 2023, tập thể UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, sát thực tiễn, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành. Xác định và giao nhiệm vụ cụ thể đối cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các bộ phận chuyên môn liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND xã và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đến nay cơ bản đã hoàn thành nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023. Riêng nội dung báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tuy cũng có những nội dung triển khai thực hiện còn chậm; do đó, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo để khắc phục vấn đề nêu trên.

2. Về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy ủy, Nghị quyết của HĐND xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ủy ban nhân dân xã đã bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp trên, ngay từ đầu năm đã tổ chức Hội nghị để giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức phát sinh, tập thể UBND xã đã đoàn kết, thống nhất triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất; vừa khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vừa chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế; nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội xã tiếp tục ổn định, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ xã đến thôn ngày càng vững mạnh, tình hình tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở có những chuyển tích cực.

2.1. Về lĩnh vực kinh tế

- UBND xã đã tập trung chỉ đạo gieo, trồng đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, tình hình thời tiết năm 2023 cơ bản thuận lợi; người dân chú trọng nhiều hơn đến khâu chăm sóc, bón phân nên giúp các loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa

sinh trưởng, phát triển tốt¹. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được quan tâm không để lây lan ra diện rộng².

- Sau đại dịch Covid-19, đời sống xã hội trở về trạng thái bình thường; mức sống của người dân được cải thiện đã thúc đẩy tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình, qua đó giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đời sống xã hội các hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, dịch vụ... đã phát triển, xã luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, buôn bán, đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hàng hóa lưu thông trên thị trường diễn ra thông suốt và thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình biến động giá cả và quản lý giá, phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng và kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ xăng dầu, khí ga tại các cửa hàng xăng dầu, các đại lý khí ga, chợ, nhất là chợ Sơn Hạ và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với khu dân cư và tổ liên gia an toàn PCCC tại thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ năm 2023. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023 và tháng cao điểm tết Nguyên đán Quý Mão 2023*”.

- UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ bản tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Do đó trong thời gian từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ cháy rừng và vi phạm pháp luật về lâm nghiệp phải xử lý.

¹ Tổng sản lượng lương thực toàn xã ước đạt 3.558,29 tấn, đạt 98,19% so với kế hoạch, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- *Cây lúa*: Diện tích gieo sạ đạt 735,2 ha, đạt 100,16% kế hoạch năm. Năng suất bình quân đạt 48 tạ/ha, đạt 98,10% kế hoạch năm; sản lượng ước đạt 3.528,96 tấn, đạt 98,26% kế hoạch năm, giảm 0,17 % so với cùng kỳ năm trước.

- *Cây ngô*: Diện tích gieo trồng 8,5 ha; đạt 89,47% kế hoạch năm. Năng suất đạt 34,50 tạ/ha, đạt 100,23% kế hoạch năm; sản lượng 29,33 tấn, đạt 89,68% kế hoạch năm, giảm 23,43% so với cùng kỳ năm trước.

- *Cây mì (sắn)*: Diện tích ước đạt 650 ha, đạt 87,08% so với kế hoạch năm; năng suất đạt 147 tạ/ha, đạt 100,21% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 9.555 tấn, đạt 87,27% kế hoạch năm, giảm 7,47% so với cùng kỳ năm trước.

- *Cây lạc*: Diện tích gieo trồng 0,3 ha, đạt 150% so với kế hoạch năm; năng suất đạt 24,06 tạ/ha, đạt 102,50% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 0,74 tấn, đạt 153,75% kế hoạch năm, giảm 84,58% so với cùng kỳ năm trước.

- *Đậu các loại*: Diện tích gieo trồng 01 ha, đạt 100% so với kế hoạch năm; năng suất đạt 8,9 tạ/ha, đạt 100% kế hoạch năm, sản lượng 0,89 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

- *Rau các loại*: Diện tích 15 ha, đạt 82,56% so với kế hoạch năm; năng suất đạt 79 tạ/ha, đạt 97,64% kế hoạch năm, sản lượng đạt 117 tấn, đạt 80,60% kế hoạch năm, giảm 28,22% so với cùng kỳ năm trước.

² - Đàn gia súc ước khoảng 4.333 con, đạt 95,07% so với kế hoạch, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Đàn trâu: 483 con, đạt 102,77% so với kế hoạch; Đàn bò: 1.062 con (*tỷ trọng bò lai 65%*), đạt 103,73% so với kế hoạch; Đàn lợn: 2.693 con, đạt 89,86 % so với kế hoạch, đàn dê 95 con.

- Đàn gia cầm ước đạt 19.995,00 con, đạt 76,77% so với kế hoạch năm.

- Về công tác quản lý đất đai luôn được chú trọng: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai³ luôn được đảm bảo đúng quy định.

- Về lĩnh vực xây dựng: căn cứ các quy định của văn bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã tiến hành xử lý 03 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, trong đó qua kiểm tra về hành vi vi phạm và mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền của UBND cấp xã. UBND xã đã chuyển hồ sơ về UBND huyện xử lý theo thẩm quyền.

- Công tác phối hợp lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Hạ (phân mở rộng):⁴

UBND xã đã tổ chức phối hợp với Ban cán sự thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất cùng đơn vị tư vấn, hiện nay đã hoàn thành đo đạc giải thửa để làm cơ sở thực hiện kiểm kê và xây dựng phương án hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng (Khu công nghiệp Minh Dương); thường xuyên phối hợp với Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà, tổ chức họp dân để giải đáp những vướng mắc, trong đó 11 hộ đã thống nhất với giá bồi thường theo phương án niêm yết công khai và đã chi trả tiền, còn lại các hộ chưa thống nhất, UBND xã tiếp tục phối hợp với các Ban ngành hội đoàn thể, Ban quản lý dự án và PTQĐ tổ chức tuyên truyền vận động giải quyết các vướng mắc khó khăn đảm bảo tiến độ công trình dự án và đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Tình hình quản lý Tài chính - Ngân sách trong năm được thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí⁵.

Việc quản lý, kiểm soát và sử dụng chi ngân sách được thực hiện theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Trong năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng cơ

³ Tổng số hồ sơ tiếp nhận năm 2023 là 201 hồ sơ, trong đó: Tách, hợp thửa đất 08 hồ sơ; Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 03 hồ sơ; Thừa kế 20 hồ sơ; Đính chính nội dung sai sót giấy CNQSD đất 46 hồ sơ; Gia hạn thời hạn sử dụng đất 15 hồ sơ; Cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất 22 hồ sơ; Chuyển nhượng 50 hồ sơ; Tặng cho 20 hồ sơ; thực hiện theo công văn 893 (xác định loại đất trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông): 11 hồ sơ; Mất GCNQSD đất, mất trang bìa sổ GCNQSD đất: 06 hồ sơ.

⁴ Cụm Công nghiệp Sơn Hạ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 07/12/2015, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 25 ha, có 02 dự án đầu tư vào CCN Sơn Hạ đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư (Dự án Nhất Hưng Sơn Hà, Dự án Minh Dương Sơn Hà) với tổng diện tích sử dụng 10,2 ha. Đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 04 ha, đầu tư xây dựng đường gom dài 200m và mương thoát nước đường dân sinh bằng bê tông xi măng dài 230m. Hiện nay, đang thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp.

⁵ Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 là: 8.853.951.558 đồng, đạt 134,7%. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2023 là: 297.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.
 - Thu trợ cấp bổ sung từ ngân sách huyện thực hiện năm 2023 là 5.793.099.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.
 - Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện năm 2023 là 2.624.298.000 đồng, đạt 504,7% kế hoạch.
 - Thu chuyên nguồn: 139.554.558 đồng.
- Tổng chi ngân sách xã thực hiện năm 2023 là 8.591.234.565 đồng, đạt 130,8% kế hoạch năm.

bản trên địa bàn xã⁶. Hiện nay đang thực hiện xây dựng 03 công trình với tổng mức đầu tư 2.920.200.000 đồng⁷.

2.2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Cùng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, UBND xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao được tổ chức phù hợp với tình hình của địa phương. Đặc biệt tham gia giải bóng đá nam S11 do huyện tổ chức, chạy Olympic cấp xã năm 2023, tổ chức triển khai kế hoạch của huyện, xã về bảo tồn và phát huy gìn giữ bản sắc văn hoá Hre trên địa bàn xã.

- Tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Qua kết quả năm học, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được chú trọng, trong năm học 2022 - 2023, tổng số học sinh ra lớp ở các bậc học là 2.361 học sinh. Trong đó: (Trường THCS Sơn Hạ: 811 học sinh, Tiểu học Sơn Hạ 1: 597 học sinh, Tiểu học Sơn Hạ 2: 441 học sinh, MN Hoa Hồng 313 cháu, MN Hương Sen 199 cháu).

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn xã theo quy định. Tổng số học sinh năm học 2023-2024 trên toàn xã: 2.376 học sinh (Tiểu học 1.042 học sinh, mầm non 466 cháu, THCS 868 học sinh).

Tiếp tục duy trì Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, duy trì chế độ trực 24/24, kịp thời khám, điều trị cho người bệnh; kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tháng hành động về VSATTP, nhân dịp tết trung thu năm 2023 ...⁸; bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Sơn Hạ năm 2023. Tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổ chức thăm trạm y tế xã nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2).

⁶ Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa tổng là: 382.000.000đồng Trong đó: Mua giống lúa, phân 191.000.000 đồng (đã thực hiện cấp phát xong cho nhân dân gieo sạ vụ Đông – Xuân 2022-2023); Sửa kênh mương suối Nước nóng thôn Hà Bắc, Sơn Hạ: 191.000.000 đồng; Công trình đã hoàn thành chờ bàn giao đưa vào sử dụng

⁷ trong đó: Ngân sách Trung ương 460.800.000 đồng; ngân sách địa phương 2.459.400.000 đồng, cụ thể:

- Công trình : Đường xã: Xóm Nham - Đá Đen Hà Bắc: Tổng mức đầu tư: 698.000.000 đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 112.000.000 đồng; Trong đó: Ngân sách Trung ương : 100.800.000 đồng; Ngân sách địa phương:11.200.000 đồng, đã giải ngân 100.800.000 đồng đạt 90% kế hoạch vốn phân bổ năm 2022.

- Đường xã: thôn Kà Tu-di thôn Đồng Reng: Tổng mức đầu tư: 1.111.100.000 đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 200.000.000 đồng; Trong đó:Ngân sách Trung ương:180.000.000đồng; Ngân sách địa phương:20.000.000 đồng; đã giải ngân 180.000.000 đồng đạt 90% kế hoạch vốn phân bổ năm 2022.

- Đường xã: Từ QL 24B-Thôn Trường Ka: Tổng mức đầu tư: 1.111.100.000 đồng; kế hoạch vốn năm 2022: 200.000.000 đồng; Trong đó:Ngân sách Trung ương: 180.000.000 đồng; ngân sách địa phương: 20.000.000 đồng; đã giải ngân 180.000.000 đồng đạt 90% kế hoạch vốn phân bổ năm 2022.

⁸ Kiểm tra 04 đợt, kiểm tra vào các dịp: Tết Nguyên đán; Tháng hành động vì ATTP, tết Trung thu năm 2023... Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, phát hiện 06/41 cơ sở không đạt chất lượng.

Về công tác khám chữa bệnh: Việc khám chữa bệnh và điều trị nội trú ngày càng được tăng cường, đảm bảo nguồn lực y, bác sỹ phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Trong năm 2023 đã khám và điều trị cho 1.451 bệnh nhân, cụ thể: khám dự phòng là: 334 bệnh nhân; sử dụng BHYT là: 1451 người, trẻ em dưới 15 tuổi: 95 người; công tác trực Trạm 24/24 được đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm. Chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội theo quy định; tiếp tục thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, phát triển đối tượng tham gia BHYT...

- Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022- 2025: số hộ nghèo: 653 hộ, chiếm tỷ lệ 22,1% tổng số hộ, số hộ cận nghèo: 420 hộ, chiếm tỷ lệ 14,2% tổng số hộ.

- Thực hiện chế độ điều dưỡng cho đối tượng người cho công theo quy định, năm 2023 với 52 đối tượng⁹. Tiếp nhận và xử lý 05 hồ sơ người có công¹⁰; 48 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NQ-CP¹¹. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện chế độ chính sách bảo trợ xã hội trong năm 2023 thực hiện chi trả tại Bưu điện xã tính đến nay là 362 đối tượng, với số tiền 168.300.000đ/tháng.

- Triển khai thực hiện phong trào toàn dân “*Xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh*” năm 2023 trên địa bàn xã. Về gia đình văn hóa, toàn xã có 2.699 hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 91,7%, khen thưởng cho 31 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, khen thưởng cho 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, công nhận 07/07 thôn đạt thôn văn hóa đạt tỷ lệ 100%, không có KDC yếu kém.

2.3. Công tác nội vụ, cải cách hành chính

a) Công tác nội vụ

Năm 2023, UBND xã Sơn Hạ thực hiện việc đề nghị điều động, luân chuyển 02 chức danh công chức xã¹². Tiếp nhận và bố trí 04 công chức chuyên

⁹ Trong đó điều dưỡng tập trung là 31 đối tượng và điều dưỡng tại gia đình là 21 đối tượng điều dưỡng tập trung. Tuy nhiên vì điều kiện sức nên có 13 đối tượng không đi điều dưỡng tập trung được nên UBND xã đã lập đề nghị chuyển đối tượng qua điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí chi trả cho đối tượng là: 34 x 1.461.600 = 49.694.600đ.

¹⁰ Lập 03 hồ sơ mai táng phí cho thân nhân NCC, đã có quyết định hưởng trợ cấp 03 hồ sơ; 02 hồ sơ mai táng phí cho thân nhân đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 290; 01 hồ sơ đã hưởng trợ cấp; 01 hồ sơ không đủ điều kiện nên trả lại cho thân nhân đối tượng (Bạch Thanh Tuấn – Thân nhân đề nghị Nguyễn Thị Hoài – Thôn Đèo Gió); 03 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tù đầy, hiện nay 01 hồ sơ đã có quyết định.

¹¹ Trong đó: đề nghị hưởng mới 24 trường hợp; đề nghị chi phí mai tang phí 16 hồ sơ (đã có quyết định huyện) ; cắt giảm 19 trường hợp; đang tiếp nhận xác lập 8 trường hợp.

¹² (01 công chức ĐC-XD (Đình SRíp), 01 công chức TC-KT (Trần Thị Thanh Việt), tiếp nhận 04 công chức: Nguyễn Thị Thúy Hồng- TCKT; Lê Tiên Thành, Đình Văn Troan- ĐCXĐ, Nguyễn Thị Ngọc Oanh- VPTK về công tác tại xã Sơn Hạ);

môn từ xã Sơn Nham, Sơn Bao, Sơn Thượng và thị trấn Di Lăng điều động, luân chuyển về công tác tại xã. Hiện nay tại xã Sơn Hạ có 11 cán bộ và 10 công chức, hiện đang thiếu 01 công chức¹³. Người hoạt động không chuyên trách hiện tại có 13, đang thiếu 01 chức danh (*xây dựng, đô thị, môi trường*), điều này đã phần nào làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Để đảm bảo cho bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt và đúng theo quy định, UBND xã Sơn Hạ đã xây dựng phương án đề nghị UBND huyện sắp xếp bố trí đủ cán bộ công chức theo quy định.

Hàng năm được quan tâm thường xuyên theo hướng dẫn của Cơ quan Tổ chức- Nội vụ huyện, năm 2023 có 07 cán bộ, công chức được nâng lương thường xuyên; 02 công chức đề nghị chuyển ngạch cán sự mới lên chuyên viên theo quy định. Nhìn chung, cán bộ công chức được nâng bậc lương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan cũng như các chính sách khác.

UBND xã đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động và đăng ký phong trào thi đua cho năm 2023, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Trong năm 2023, UBND xã đã Quyết định khen thưởng cho 07 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” giai đoạn 2003-2023; 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân giai đoạn 2018-2023.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi...

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ việc tham nhũng. Đảng ủy, UBND xã Sơn Hạ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các Hội đoàn thể và cả hệ thống chính trị trong xã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ban hành quy chế công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ, định mức cho cán bộ, công chức của đơn vị đảm bảo theo quy định.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: trong năm 2023, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 285.696.000 đồng, đảm bảo đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, trong kỳ (*từ ngày 01/12/2022 đến ngày 05/10/2023*), Tổng số đơn năm 2023 là 19 đơn thư (*tiếp nhận trong kỳ là 17 đơn thư, kỳ trước chuyển sang là 02 đơn thư*).

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 11/19 đơn thư.

¹³. Xã Sơn Hạ đang thiếu 01 công chức (công chức Tư pháp –HT xã),

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 19 đơn thư.

Công tác Tư pháp, tập trung phổ biến, công tác giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều thi hành Luật hộ tịch; việc thực hiện công tác chứng thực đã đi vào nền nếp hơn theo tinh thần Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, ngày 16/02/2015 của Chính phủ. Trong năm 2023 đã thực hiện 7.500 trường hợp thủ tục hành chính, với số tiền 56.000.000 đồng¹⁴.

b) Công tác cải cách hành chính

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: Hiện tại, UBND xã đang sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh iOffice; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ công việc tại UBND xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- Hệ thống thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan UBND xã đều được cấp tài khoản thư điện tử của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh để trao đổi, giải quyết công việc đạt 100%.

- Quản lý và sử dụng chữ ký số: UBND xã đã đăng ký và được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 13 chữ ký số chuyên dùng cho tổ chức và các cá nhân lãnh đạo, công chức để thực hiện ký số văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy và các nghiệp vụ chuyên ngành khác. Tính đến thời điểm 31/10/2023. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa xã đã thực hiện tiếp nhận hơn 7500 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua phần mềm 1 cửa 2890 hồ sơ (Tỷ lệ số hóa đạt 5,9%)

- Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, hiện nay xã Sơn Hạ đã áp dụng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử xã. Ủy ban nhân dân xã cũng đã thông báo đến toàn thể các cơ quan, đơn vị công dân trên địa bàn việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả triển khai tiếp nhận, giải quyết 106 hồ sơ trực tuyến (tính đến 31/10/2023).

- Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Đã kết nối đảm bảo kỹ thuật cho việc trực tuyến với Trung ương, UBND tỉnh, huyện, xã trong tỉnh để phục

¹⁴ Đăng ký khai sinh thực hiện trong năm 146 trường hợp với số tiền thu được 1.168.000đ; khai tử 41 trường hợp với số tiền thu được là 328.000đ; đăng ký kết hôn 87 trường hợp với số tiền thu được là 2.175.000đ; xác nhận tình trạng hôn nhân 41 trường hợp với số tiền thu được là 615.000đ; chứng thực chữ ký: 62 trường hợp, với số tiền thu được 620.000 đồng, chứng thực bản sao từ bản chính 6.374 hợp, với số tiền thu được 46.063.000 đồng, trong đó chứng thực hợp đồng giao dịch 149 trường hợp số tiền thu được 7.450.000 đồng.

vụ các cuộc họp trực tuyến thông qua phần mềm họp trực tuyến Polycom do VNPT cung cấp.

2.4. Về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nhất là sự kiện trọng đại của đất nước. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ giao, nhận quân đảm bảo an toàn, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng tân binh được đảm bảo. Công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng và an ninh được triển khai theo đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo đúng kế hoạch chỉ tiêu trên giao.

Lực lượng Công an làm tốt công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp để chủ động có phương án đối phó, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ về an ninh chính trị, đặc biệt là hoạt động gây rối, chống phá về an ninh chính trị của các thế lực thù địch. Trong năm 2023, Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên nắm sát tình hình, địa bàn cơ sở về các hệ phái, điểm nhóm, chức sắc, cốt cán và tín đồ trong Tin lành sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành các quy định của pháp luật, địa phương. Chưa phát hiện các hoạt động phức tạp liên quan đến ANQG, TTATXH. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ; vô hiệu hóa âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, cũng nổi lên một số vấn đề đáng lưu ý như: các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, trộm cắp, trật tự an toàn giao thông¹⁵. Tổ chức thành công diễn đàn “*Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân*” tại 02 thôn Kà Tu, Đồng Reng; tổ chức thành công Ngày hội “*Toàn dân bảo vệ*

¹⁵ - Về ANTT: tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định. chủ yếu tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Về tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 03 vụ va chạm giao thông làm bị thương 03 người, không có người chết (so với năm 2022 tăng 02 vụ).

- Công tác xử phạt vi phạm hành chính: Công an xã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 trường hợp vi phạm “*vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp*” với số tiền 2.250.000 đồng (hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp về hành vi “*Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe*” (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên mình) theo quy định mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô” với số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

ANTQ” điểm của tỉnh, huyện năm 2023.

3. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã và thực hiện Chương trình công tác năm 2023

UBND xã đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã, Thường trực Đảng ủy. Tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và thành viên UBND xã theo nhiệm vụ được phân công.

Năm 2023, Tập thể UBND xã đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và từng thành viên UBND xã; giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn; thường xuyên tổ chức kiểm tra cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các ban, ngành của xã thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã theo các mục tiêu và nhiệm vụ HĐND xã giao. UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ để chỉ đạo các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, giảm nghèo, giải ngân các nguồn vốn, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, ... từ đó, đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do UBND huyện, các ban ngành của huyện, Đảng ủy, HĐND xã giao.

Về chương trình công tác năm 2023, đã được tập thể UBND xã chủ động xây dựng khoa học, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó, đã xác định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy, HĐND xã, Chương trình công tác từng tháng, quý của Ban Thường vụ Đảng ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND xã và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023.

Trong năm 2023, UBND xã cũng đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản, quy định, chỉ đạo của UBND huyện, các phòng, ban của huyện, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; đồng thời, chủ động, linh hoạt ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Đến thời điểm báo cáo

UBND xã đã phát hành 699 văn bản các loại¹⁶.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

- Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường; công tác rà soát chuyên đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương chưa thật sự quyết liệt (*nhất là chuyên đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích mì bị bệnh khảm lá sắn*).

- Thực hiện quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn một số mặt hạn chế; tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích còn diễn ra, vẫn còn trường hợp người dân vi phạm luật về đất đai chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

- Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tiến độ thi công và giải ngân chậm, một số công trình, dự án không hoàn thành đúng thời gian thực hiện dự án (*cụm Công nghiệp Sơn Hạ*).

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội có thể xảy ra (*tội phạm đánh bạc, tội phạm ma túy nguy cơ cao xâm nhập địa bàn*); tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

- Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải quyết đơn, thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; song tình hình đơn thư khiếu kiện về đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc giải quyết còn chậm.

- Triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số bộ phận chuyên môn chưa kịp thời, chất lượng tham mưu chưa cao; việc xây dựng và triển khai chương trình công tác của UBND xã tại một số bộ phận chưa chủ động, kịp thời; việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã tại một số bộ phận chuyên môn chưa chủ động nên còn chậm tiến độ; chưa thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo. Một số bộ phận chuyên môn chưa thực sự quan tâm đến việc cập nhật, niêm yết TTHC một cách kịp thời, chính xác; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, theo dõi tiến độ thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa có lúc còn chậm.

- Công tác cải cách hành chính ở một số bộ phận chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân có lúc chưa kịp thời chủ yếu ở các lĩnh vực: Tư pháp- Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận xử lý trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính ở xã còn thấp (5,9% hồ sơ có thành phần số hóa).

- Chỉ tiêu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vẫn chưa đạt chỉ

¹⁶ cụ thể: 131 Quyết định, 42 Kế hoạch; 81 Thông báo; 95 Công văn; 68 Tờ trình; 162 Báo cáo; 100 giấy mời và một số văn bản khác.

tiêu trên giao mặc dù đã nỗ lực cố gắng trong công tác tuyên truyền vận động. Công tác đào tạo nghề sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn gặp nhiều khó khăn, chưa tổ chức thực hiện được.

- Tình trạng học sinh đi học “Giã gạo”, bỏ học giữa chừng vẫn còn xảy ra nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Thời tiết nắng hạn kéo dài, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và cây trồng diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn xã.

- Công tác nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số bộ phận chuyên môn, các Ban ngành hội đoàn thể chưa thật sự chủ động, hiệu quả.

- Việc phối hợp giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do thay đổi về quy trình, thủ tục (*trong công tác thu hồi đất*), một số người dân chưa đồng thuận việc áp giá đất theo mức giá quy định của nhà nước. Công tác quản lý, sử dụng đất đai ở từng thời điểm, giai đoạn chưa được chặt chẽ, đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng triển khai thi công các dự án.

- Tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Khối lượng công việc hành chính phát sinh ngày càng cao, trong khi số lượng công chức của đơn vị chưa đủ so với số biên chế được giao (*thiếu 01 công chức TP-HT*).

- Một số nội dung đơn thư phức tạp thời điểm diễn ra trong giai đoạn trước đây cần phải xác minh, kiểm tra, đối chiếu với các hồ sơ lưu trữ trong khoảng thời gian, giai đoạn dài nên tiến độ còn chậm.

- Công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được thường xuyên. Một số bộ phận chuyên môn đội ngũ, cán bộ, công chức còn thiếu so với tiêu chuẩn định mức.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc chỉ đạo, điều hành của UBND xã trên một số lĩnh vực có lúc chưa kịp thời, xử lý thiếu kiên quyết.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính từng lúc, từng nơi của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm.

- Trình độ, nhận thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân còn hạn chế. Chủ yếu người dân đến thực hiện trực tiếp, khi cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến thì đa phần người dân không thực hiện được vì trình độ học vấn cũng như công nghệ thông tin còn thấp (*chưa có điện thoại thông minh, kiến thức công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng....*). dẫn đến tỷ lệ phát sinh

hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến còn hạn chế.

- Ý thức chấp hành của một số người dân chưa tốt, còn có người dân cố tình vi phạm pháp luật; lấn chiếm, vi phạm đất đai.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tập thể UBND xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, tập trung đổi mới phương thức làm việc, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ năm 2023 cần tiếp tục chỉ đạo, giải quyết và các nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp theo từng ngành, lĩnh vực như sau:

1. Chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong năm 2024 đạt hiệu quả; kịp thời đưa ra những giải pháp, lộ trình thực hiện đảm bảo hoàn thành; đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế

2. Tập trung thực hiện các giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể để phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao; thực chính sách tài chính khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu trên địa bàn. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ và khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công. Tập trung công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành. Triển khai các công trình khởi công mới năm 2024 đảm bảo theo danh mục đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

3. Phát triển ngành nông, lâm nghiệp và nông thôn phù hợp với địa phương theo hướng tập trung phát triển ổn định các vùng sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả. Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng công tác tiêu độc khử trùng, phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Kết hợp giữa trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác hợp lý bằng các biện pháp lâm sinh bền vững nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, tỷ lệ độ che phủ rừng bền vững.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về đất đai, khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất đảm bảo quy định. Tổ chức quản lý, sử dụng đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ... Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

người dân về bảo vệ môi trường, nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày các lễ lớn của đất nước; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lũ tiềm ẩn cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn xã khi có bão, lũ xảy ra.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các chính sách có liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã.

7. Tuyên truyền chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường quản lý, củng cố hoạt động tuyến y tế cơ sở, triển khai các chương trình phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng và các dịch bệnh nguy hiểm ở người không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác hành nghề y dược tư nhân, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, để duy trì chuẩn nông thôn mới.

8. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề. Triển khai thực hiện Sàn giao dịch việc làm; đôn đốc triển khai công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động trong năm 2024.

9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xuất khẩu lao động. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

10. Duy trì nề nếp công tác tiếp công dân theo quy định. Thường xuyên rà soát, đánh giá, chỉ đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài và các vụ việc có đông người, phức tạp; các đơn thư mới phát sinh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 đúng thời gian quy định và theo dõi kết quả thực hiện.

11. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phát triển thiết chế văn hoá, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Hrê huyện Sơn Hà giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Tiếp tục

triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 04/6/2021 của Huyện ủy Sơn Hà về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hre gắn với phát triển du lịch; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 04/6/2021 về tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

12. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo. Xử lý nghiêm đối với tổ chức tôn giáo và hoạt động tôn giáo không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

13. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt dịp cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi đủ điều kiện khám tuyển gọi nhập ngũ và thực hiện đúng, đủ các bước trong tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024.

14. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thường xuyên phát động phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ của đất nước. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, nhất là các vấn đề, vụ việc mà người dân bức xúc, dư luận quan tâm, việc thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo, dân tộc, an sinh xã hội, các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền, không để kéo dài, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, phát sinh thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác của người dân đối với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội.

UBND xã kính báo cáo Hội đồng nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành của xã;
- BCS các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Trường Sơn